



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณ 2 สัปดาห์ ทางออย.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่แจ้งครอบครองทางอินเตอร์เน็ตผ่านสภาอากาศไทย ที่มีการส่งเอกสารครบ 3 อย่าง นำไปรับรองจากสภาอากาศ มายื่นต่อ ออย.เพื่อลงตราประทับรับรองให้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป และหากไม่สะดวกเดินทางมาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่อีเมล cannabisreport@fda.moph.go.th พร้อมระบุที่อยู่มาด้วย เพราะ ออย.จะต้องปริ้นมาลงตราประทับ และส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่ให้มา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน</p> <p>ส่วนการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ว่าจะได้รับการบริจาคมมา 500 ขวด ตอนนี้เพียงแค่ได้รับการประสานต่อกันมาว่าจะมีการบริจาคม ยังไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ คิดว่าของกลางจาก ป.ป.ส.ที่มีอยู่ที่สามารถใช้นั้น คิดว่าน่าจะเพียงพอในระยะรอยต่อนี้ อย่างกัญชาที่ปลอดสารเคมีและโลหะหนักมี 7 กิโลกรัม ก็ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยังมีอีกกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีสารเคมี แต่มีโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก พบว่ามีวิธีการที่จะสกัดออกได้ จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ส่วนข้อเสนอให้ปลดล็อกสกัดสารซีบีดีจากกัญชานั้น เรื่องนี้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก็เคยหารือ และ รพ.ร.ธ. ก็ได้ให้ศึกษา ซึ่งถ้าจะทำได้คงต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ ที่ผ่านมา ประเทศไทยปลูกกัญชาเพื่อใช้เส้นใย จึงมีระยะเวลาการปลูกเพียง 90 วันเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถนำมาสกัดสารซีบีดีได้ ถ้าจะนำมาสกัดซีบีดีต้องใช้เวลา 120-180 วัน อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์กัญชาที่ไม่ได้ให้สารซีบีดีมากนัก เช่น ของประเทศจีนที่มีการปลูกกัญชาเพื่อสกัดซีบีดี ก็พบว่าเขาก็มีเป้าหมายเฉพาะเลยว่า นำมาสกัดซีบีดี จึงมีการกำหนดทั้งสายพันธุ์และระยะเวลาปลูกตั้งแต่ต้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ชี้แจงว่า การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านยาแก่ผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการได้หากยาดังนั้นถูกรับรองไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้น กรณีของน้ำมันกัญชา หากมีการรับรองไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิรักษาพยาบาลก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้</p> <p>ด้านนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจะพิจารณาเสนอยาสมุนไพรหรือตำรับยาไทยชนิดใด เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีขั้นตอนดำเนินการหลายส่วน ที่สำคัญจะต้องมีผลการศึกษาวิจัยที่มีน้ำหนักเพียงพอ และมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ยาดังนั้นมากกว่า 2-3 พันรายขึ้นไป โดยจะต้องเป็นการดำเนินการในคนไทย เพราะยานั้นจะต้องมาใช้กับคนไทย นอกจากนั้น จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งหากจะต้องพิจารณานำเสนอเข้าบัญชียาหลักฯ อาจพิจารณาเสนอ 16 ตำรับยาแผนไทย ที่ สธ. ออกประกาศให้แพทย์แผนไทยใช้ได้แล้วก่อน เพราะมีหลักสูตรทางภูมิปัญญาไทยชัดเจนในตำรายาของชาติ แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี ส่วนน้ำมันกัญชา ณ เวลานี้ งานวิจัยยังไม่เพียงพอที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ตัวแทนจากคณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนแพทย์แผนไทย ได้หารือร่วมกับตัวแทนของนายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน เกี่ยวกับตำรับน้ำมันกัญชาที่จะนำเข้าสู่การพิจารณารับรองเป็นตำรับยาปรุงเฉพาะราย ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยเป็นการหารือรอบ ก่อนการพิจารณาในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิ.ย.2562 ทั้งนี้ การพิจารณาก็จะดูถึงขอบเขตตำรับยาพื้นบ้าน เนื่องจากการใช้สมุนไพรแบบเดี่ยว(กัญชา)ในการปรุงยา โดยไม่มีตัวยาอื่นมาเป็นส่วนผสม อาจไม่สามารถคุ้มครองกัญชาได้ ดังนั้นต้องทำอย่างไรให้สมุนไพรแบบเดี่ยวในการปรุงยา มีฤทธิ์อ่อนลงเพื่อไม่เป็นอันตรายแก่คนใช้</p> <p>-เสนอข่าว ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมด้วยแอ๊ด คาราบาว พร้อมศิลปินนักร้อง 21 วง ได้จัดพีริคอนเสิร์ตเพื่อปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมาย วอนอย่าเพิ่งทำลายกัญชา 22 ต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เนชั่นทีวี เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>นายเดชา กล่าวว่าได้ติดต่อกับทาง ป.ป.ส.ว่ามีกัญชา 22 ตัน แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากัญชาที่จับมามีสารปนเปื้อน ใช้ได้แค่ 7 กิโลกรัม และจะนำที่เหลือไปทำลาย จึงขอวนและจะขอให้ไปตรวจสอบใหม่ ถ้าตรวจแบบนี้พืชผักในตลาดก็มีสารปนเปื้อนทั้งนั้น แต่ไม่เกินขีดกำหนด เชื่อว่ากัญชาตัวอย่างที่เอาไปตรวจ มันมีสารปนเปื้อน แต่เชื่อว่าไม่เป็นอันตรายกับคน ถ้าเกินก็จะนำมาสกัดเสียก่อน ถ้าเกินอีกก็จะนำไปเจือจางให้เหลือ 3เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้จริง จริงๆ แล้วต้องตรวจตอนที่ เป็น 3เปอร์เซ็นต์ ที่ให้คนใช้ อันนี้ตรวจแล้ววัตถุดิบ ถ้า สธ.จะทำลาย จะฟ้องร้องเพราะคนป่วยรออยู่ กัญชา 1 กิโลกรัม จะรักษาผู้ป่วยได้ 20 คน เป็นอย่างน้อย เชื่อว่า สธ.มีผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้ากัญชา 22 ตัน รักษาผู้ป่วยได้ ก็ไม่ต้องซื้อขายจากใคร บริษัทาก็จะเดือดร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย ออย. ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย เพราะทำอาหารต้องปลอดภัย และหากต้องทำเป็นยาจะต้องปลอดภัยมากกว่า จึงเสนอการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์แบบลงทุนให้ฟรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง นำร่อง 4 จังหวัด คือ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวในการจัดงานมหกรรมสินค้าหมอ ยา@สองแคว Herb for Health innovation 2019 ว่า ขณะนี้ทาง จ.พิษณุโลก เตรียมผลักดันกัญชาโดยใช้การวิจัยยาสมุนไพรใน 16 ตำรับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้น เพื่อศึกษากฎหมาย การวิจัยครั้งนี้ มีการร่วมมือกันระหว่างวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.ชินมนัส ตั้ง จาตุรนต์รัศมี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาการใช้กัญชาบรรเทาอาการทางโรคผิวหนัง เพื่อระงับอาการคัน บวม อักเสบ และการเกิดมะเร็งผิวหนัง โดยมีการศึกษาพบว่ากัญชาบรรเทาอาการคันของผิวหนังของผู้ป่วยได้ถึง 86.4 เปอร์เซ็นต์ คาดว่ากัญชาอาจมีคุณสมบัติในการระงับการอักเสบ มีประโยชน์สำหรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง และโรคผื่นแพ้สัมผัส พบว่ากัญชาช่วยลดอาการแพ้ อาการบวม และการอักเสบในสัตว์ทดลองได้ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกัญชาโดยทั่วไป มีข้อสันนิษฐานว่ากัญชาน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน และมะเร็งผิวหนัง เนื่องจากกัญชามีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ให้สร้างมากเกินไป</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>มีการศึกษาการใช้สารสกัดจากเมล็ดกัญชาใช้ทารักษาสิวและรังแคอักเสบ พบว่าช่วยลดอาการแดงและผิวหนังคันได้อย่างไรก็ตาม ยังพบบางการศึกษาวิจัยให้ผลตรงข้ามกัน โดยพบว่าใช้กัญชาที่ผิวหนังอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบแทนที่จะลดการอักเสบ และบางการศึกษาพบว่า กัญชาลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิด แต่อาจลดการเจริญของเซลล์ผิวหนัง ดังนั้น จึงควรให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านกัญชามากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในด้านการรักษาทั้งในด้านบวกและด้านลบ ขณะนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะกัญชาที่ยังไม่ผ่านการรับรองตำรับจาก ออย. เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง หรือในกลุ่มอาสาสมัครจำนวนน้อยเท่านั้น และยังคงต้องคำนึงถึงการควบคุมการผลิตยาจากกัญชาด้วยอัตราส่วนที่ถูกต้องด้วย</p> <p>บทความ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอสรุปว่า หลังจากมีผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชา แล้วเกิดอาการข้างเคียง เข้ารักษาที่ รพ.หลายราย นพ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เป็นห่วงเด็ก-เยาวชน และผู้สูงอายุ ใช้สารสกัดกัญชาพร่ำเพรื่อ เกินขนาด หลังซื้อง่าย-ขายคล่อง เกล็ดออนไลน์ แคมล่าสุด พบมีรถเร็วขายถึงหมู่บ้านเมืองน่านแล้ว อดอ้างสรรพคุณ รักษาได้ถึง 30 โรคด้วย ด้าน สสจ.เชียงใหม่ เตือนน้ำมันกัญชายังไม่ถูกกฎหมายและโดยทั่วไปไม่ทราบแหล่งที่มาต้องระวังการใช้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอบทความ 12 องค์การ หนุนปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (ชสข.) ประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย(Healthy Forum) และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)</p> <p>น.ส.รสนา โตสิตระกูล” อดีตสมาชิก สปช. กล่าวว่า ปัญหาอุปสรรคเรื่องกัญชาที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทำให้มีข้อสงสัยว่าหน่วยงานรัฐต้องการผูกขาดกัญชาไว้ให้กลุ่มทุน โดยยกข้ออ้างว่ากัญชาต้องปลอดภัยสารเคมีปนเปื้อนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระ เพราะยังปล่อยให้พืชผักที่คนไทยกินทุกวันปนเปื้อนสารเคมีมีพิษ การกำหนดว่ากัญชาต้องปลูกในโรงเรือนปิด เป็นการสร้างต้นทุนสูง ที่มีแต่กลุ่มทุนทำได้ ถ้ารัฐยังเห็นกัญชามีคุณค่า มีสรรพคุณทางยา ต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ ซึ่งทำให้เราพึ่งตนเองได้</p> <p>ศ.นพ. อีระวัฒน์ เหมะจุธา” อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กัญชาถ้าใช้เป็น คือยามหัศจรรย์ และไทยคือที่เดียวในโลก ที่มีกัญชามากาน เราควรนำกัญชามาใช้เป็นยาเสรีเพื่อรักษาอาการป่วย ที่สำคัญทุกบ้านที่มีผู้ป่วย ต้องสามารถปลูกกัญชาได้</p> <p>นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังผ่านการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรื เราต้องเดินหน้าทางออก และทวงสัญญากับพรรคการเมืองที่ใช้กัญชามาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียง</p> <p>ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังศุลี” ผู้จัดการ กพย. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศนำกัญชามาผลิตเพื่อชื้อขายมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อยัดสิทธิบัตร แต่จะท้ออย่างไรให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับให้กัญชาเป็นยาเสพติด พร้อมให้สิทธิชุมชนในการปลูกเพื่อการใช้อง แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าต้องจดทะเบียน</p>
ข่าวสด	<p>ระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว เห็นด้วยกับ นพ.อีระวัฒน์ เหมะจุธา นำเสนอรัฐบาลใหม่ให้ปรับแก้นโยบาย หลักประกันสุขภาพที่พรรคการเมืองนำไปหาเสียงได้ประโยชน์ แต่กััดกร่อนระบบสาธารณสุขไทยจนใกล้จะพัง คนไข้ล้ม อัตรารอดตายต่ำ รพ.ขาดทุน แพทย์และพยาบาลทำงานหนัก ล้วนแต่เป็นดัชนีบ่งชี้ ความล้มเหลว แค่เปลี่ยน วิธีจ่ายเงินจากเดิมเคยจ่ายแบบเหมารายหัว มาเป็นการคิดค่ารักษาตาม ราคากลาง จากนั้นให้ส่งบิลทั้งหมดไปเก็บเงินกับ สปสช. การเปลี่ยนกติกาให้ สปสช.แบกรับความเสี่ยง อาจนำไปสู่การปรับแก้คำว่า “ฟรี” มาเป็น “ร่วมจ่าย” ในบางโรค และทำให้ประชาชนรู้จักรับผิดชอบตัวเองบ้าง</p>
<p>มติชน ข่าวสด สวท.</p> <p>เว็บไซต์ thainews</p> <p>เว็บไซต์ ThaiPBS</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ไข่ออกผื่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีร.ร.มัธยมแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ป่วยเป็นไข่ออกผื่นหลายราย ว่า สคร.4 ได้ประสานข้อมูลไปยัง สสจ. นนทบุรี เบื้องต้นพบว่า การเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดขึ้นในระดับชั้น ม.1 เท่านั้น โดยมีอาการไข้ ออกผื่น ลักษณะเป็นผื่นแดงกระจาย ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับรักษาทั้งในรพ.รัฐและเอกชน ยังไม่พบอาการรุนแรง โดยอาการป่วยเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเข้าได้กับหลายโรค ขณะนี้ สสจ.นนทบุรี กำลังสอบสวนโรคและรอผลยืนยันการวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจนอีกครั้ง ผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาปิดสถานศึกษาในวันนี้(10 มิ.ย.) ได้สั่งการไปยังสำนักโรคระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป สคร. ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคมือเท้า ปาก และโรคอื่น ๆ ที่มักพบในช่วงฤดูฝน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรั้วท้องถิ่นไทย</p> <p>เว็บไซต์เนชั่นทีวี</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย สั่งการผู้ได้บังคับบัญชาในสังกัดให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานสามารถแจ้งให้เจ้าของแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำภายในกำหนดเวลา หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 มิ.ย.จำนวน 665 ราย พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว 3 ราย ได้เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉินคุมเข้มป้องกันการระบาดไปแล้ว 3 อำเภอ ที่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต คือ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอเปือยน้อย ในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตให้เพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค แนะนำใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เปิดเผย ตั้งแต่ 1ม.ค.-4 มิ.ย.60 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ 214 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ได้เฝ้าระวัง และ กำชับเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ปลัด สธ. มอบนโยบาย สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหารมอบนโยบาย นพ.สสจ. ผอ.รพ.จังหวัดทั่วประเทศ ที่ จ.ระยอง พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้บริหารทุกคน นอกจากต้องมีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการ แล้วยังต้องมีความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน สวท. ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ nationtv</p>	<p>เป็นโรคซึมเศร้ามานาน 3 ปี คาดว่าเกิดจากความเครียด เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วแต่มีคนช่วยไว้ได้หลายครั้ง กระทั่งก่อนเกิดเหตุมีการเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก เวลา โดยโพสต์รูป อีโมจิ ยิ้ม</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก ในปี 60 ระบุว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลก 322 ล้านคน สำหรับประเทศไทย มีข้อมูลการสำรวจความชุกของโรคซึมเศร้า ตั้งแต่ปี 51 พบมีคนไทยป่วยซึมเศร้า กว่า 1.5 ล้านคน สำหรับแนวทางการป้องกัน แนะนำให้หลัก 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ส่วนสาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง และสาเหตุอื่น ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การเงิน ความผิดหวัง ความสัมพันธ์ ความรัก ความสูญเสีย เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ จะทำให้ทุกปัญหากลายเป็นสาเหตุความเครียด จนพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้า คิดทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายได้ ดังนั้นแนวทางป้องกันการฆ่าตัวตาย คือหลัก 3 ส. 1. สอดส่องมองหาคนใกล้ตัวที่มีการแปลกไป เช่น เหม่อลอย ไม่ร่าเริงแจ่มใส เข้าเรียนสายหรือไม่เข้าเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หลับในห้องเรียน 2. ใส่ใจรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ และร่วมหาทางออก และ 3. ส่งต่อเชื่อมโยงให้แพทย์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทัน่วงที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนภัยหน้าฝน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนตกหนัก กรม สบส. จึงขอแนะประชาชนให้นำหลัก "ตรวจเช็ค ตัด ชัด ทำความสะอาด ระมัดระวัง" ทั้ง 5 ประการ มาใช้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวบ้าน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตลอดช่วงฤดูฝน ปี 62 ดังนี้ 1. "ตรวจเช็ค" ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของหลังคา แผ่นฝ้า และรอยรั่วของผนังบ้าน 2. "ตัด" ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่รอบๆ บ้าน ให้สั้นลงป้องกันการหักโค่น 3. "ชัด" หมั่นขัดพื้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม 4. "ทำความสะอาด" รวบน้ำฝนกับท่อระบายน้ำ ออย่าให้อุดตัน และ 5. "ระมัดระวัง" ตรวจสอบบริเวณบ้านโดยรอบไม่ให้มีภาชนะที่เกิดน้ำขัง ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สิ่งสำคัญ คือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่เสมอ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียก อาจสวมรองเท้าภายในบ้านขณะที่เสียบปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟดูด และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวัง มีสติทุกครั้ง ป้องกันอุบัติเหตุ</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปัญหาเสาพิศิต</p> <p>- นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงปัญหาการใช้เสาพิศิตที่แพร่ระบาดในสถานบันเทิง ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มยาลี ยาเลิฟ เอ็กซ์ตาซี เป็นยาพิศิตดกกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้างทางเคมี มีที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน และมีสัญลักษณ์บนเม็ดยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย ค้างคาว นก ดวงอาทิตย์ เป็นต้น พบแพร่ระบาดมากในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเที่ยวกลางคืน เมื่อเสพยาเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ของยาจะอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ชั่วโมง โดยออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทในระยะเวลานั้นๆ หลังจากนั้น จะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ผู้เสพยาจะรู้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การได้ยินเสียง และการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จากการวิจัยพบว่า ยาชนิดนี้มีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพยาเพียง 1-2 ครั้ง สามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ผู้เสพยามีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และทำลายเซลล์สมอง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>พยากรณ์อากาศ</p> <p>- เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย.62 โดยการคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10-12 มิ.ย.62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น โดยบริเวณ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนัก บางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13-16 มิ.ย.62 บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง ในช่วงวันที่ 10-12 มิ.ย.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 13-16 มิ.ย.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง</p>
<p>สวท. เว็บไซต์</p>	<p>กฎลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายทั้ง อปท. สสจ. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารและสถาบันการศึกษาขององค์กร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
chiangmainews	ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนกฎ สธ. ลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 61 ซึ่งบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.61 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.61 และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชน ในการรับบริการด้านอาหาร ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนักในอาหาร
สวท. เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์บ้านเมือง	อบจ.ระยอง หนุน รพ. ขยายบริการด้านสาธารณสุข -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง นายก อบจ.ระยอง กับ ผอ.รพ.ระยอง ร่วมกันในการจัดบริการสาธารณสุข โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร 17 ชั้น สำหรับจอตลอดยนต์ และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ส่วน รพ.ระยองจะเป็นผู้บริหารให้บริการทางการแพทย์ คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถให้บริการประชาชนได้ (สวท.)



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch